



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย : วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะชีวิต ของเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมการเล่นิทาน พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและปัญญาของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด



การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณากำหนดสมันประชุมสภา ฯ สมัยสามัญประจำปี , การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ



โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและต่อยอดนวัตกรรมการบริหารกิจการกำจัดขยะ : วันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและต่อยอดนวัตกรรมการบริหารกิจการกำจัดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริการประชาชน การนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง (Integrity and Transparency Assessment: ITA) : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่ติดต่อหรือใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ ราย โดย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเต็อำเภอมือง จังหวัดยโสธร : วันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเต็
อำเภอมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งจัดทำโครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่และการทำไร่นาสวนผสม
โดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า มีคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงให้การต้อนรับ โดยใช้ทางที่อบรม ณ
ศาลเจ้าปู่ขุนศึกดีการวะสถานบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๓



การประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคล
อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จัดการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่
๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลนาเลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗



การรับซื้อขยะประจำเดือนกุมภาพันธ์ : วันที่ ๒๓ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๔๒๐ ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวอินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง